

เหตุการณ์สำคัญ

- การประชุม OPEC ในวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม OPEC บางประเทศ คือ ไนจีเรีย เวเนซุเอลา และอิหร่าน ปฏิเสธที่จะลดปริมาณการผลิต อีกทั้งประเทศรัสเซียที่เป็น Non-OPEC ก็ปฏิเสธที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต เดือนพฤศจิกายน 2561 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีของยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีนปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ลดลง
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้น 155 พันตำแหน่ง อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.7%
- รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปในรัฐสภา อย่างไม่มีกำหนด
- ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ซึ่งผลสำรวจของ Bloomberg คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะประกาศยุติมาตรการ QE สิ้นปีนี้

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing Production) เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวขึ้น 1.6 จุด เป็นระดับ 59.3 จุด โดยผลผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการสำรวจโดย ISM (ISM Non-manufacturing) เดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้น +0.4 จุด เป็น 60.7 จุด โดยในรายละเอียดระบุ ดัชนีกิจกรรมและยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีการจ้างงานปรับลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) เดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้น 155 พันตำแหน่ง อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับ 3.7% ของกำลังแรงงาน และค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.2% (mom) สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัว

ยุโรป

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing Production) เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลง 0.2 จุด เป็นระดับ 51.8 จุด เนื่องจากความกังวลสงครามการค้า ความไม่แน่นอนทางการเมือง และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียรถยนต์
- นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกแถลงการณ์ต่อสภาฯ โดยระบุว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้รัฐบาลมีเวลาในการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษจำนวนมากที่ยังคงมีท่าทีไม่เห็นด้วยต่อร่างข้อตกลงดังกล่าว

ญี่ปุ่น

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing Production) เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลง 0.7 จุด เป็นระดับ 52.2 จุด โดยผลผลิต ยอดคำสั่งซื้อใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศปรับตัวลดลง ซึ่งภาคธุรกิจรายงานอุปสงค์จากจีนและยุโรปที่ชะลอลง

จีน

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่สำรวจโดย Caixin (PMI Manufacturing Production) เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลง 0.1 จุด เป็นระดับ 50.2 จุด เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อภายนอกประเทศปรับตัวลดลง ซึ่งภาคธุรกิจได้แสดงความกังวลต่อนโยบายสิ่งแวดลอมที่เข้มงวดขึ้น โดยผลสำรวจของ Caixin ออกมาสวนทางกับดัชนี Manufacturing PMI ของรัฐบาลที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559

ไทย

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 80.5 จุด จาก 81.3 จุด ในเดือนก่อน โดยผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องสงครามการค้า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยลดลงและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักรลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-1.35%	-5.91%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,649.99 จุด ลดลง 0.5 WoW% ตลาดหุ้นไทยถูกกระทบจากเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มชะลอตัว, ประเด็นเรื่อง Brexit หลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษเลื่อนการพิจารณาข้อตกลงกับอียูของสภาฯออกไป รวมไปถึงความไม่แน่นอนของผลการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นได้แก่</p> <p>1) ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการณ์ยอดขายทะลุหนึ่งล้านคันปีนี้และปีหน้า แม้อัตราการผลิตจะชะลอตัว โดยให้ความเห็นว่าตลาดยานยนต์ยังคงแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ หลังพบว่ายอดขายรถยนต์มีแนวโน้มจะสูงเกิน 1 ล้านคันในปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 15% ยอดขายรถยนต์ 871,650 คัน ในปีที่ผ่านมาซึ่งโต 13.4%</p> <p>2) กระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมเสนอขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเสนอแนวคิดไปยังกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการต่อขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ไปจนถึงสิ้นปี 2562 เพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยได้รับสิทธิพิเศษนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากค่าที่พักและการเดินทางตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท</p> <p>3) ข้อมูลจาก BOI ส่งสัญญาณความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC โดยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด 117% YoY สูง 2.3 แสนล้านบาท มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามเป้าที่ BOI วางไว้ในปี 2561 ที่ 3.0 แสนล้านบาท และยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 61% ของยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด จาก 46% ในปีก่อน แนวโน้มเช่นนี้น่าจะทำให้ FDI (เครื่องชี้ความต้องการที่ดินอุตสาหกรรม) ไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และสนับสนุนวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ได้</p> <p>ประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่</p> <p>1)11 ธันวาคม การลงมติเห็นชอบข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษ</p> <p>2)12 ธันวาคม เงินเฟ้อ (CPI) เดือน พฤศจิกายน ของสหรัฐ</p> <p>3)13 ธันวาคม การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวโน้มที่ระดับ 1,630 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,680 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (7/11/2018 @ 2.62%)	-0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.10% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวที่เผชิญกับแรงซื้อของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีปัจจัยหลักมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้ปรับลดลงเป็นอย่างมาก จากความไม่แน่นอนของข้อตกลงเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ, การให้ความคิดเห็นในเชิงการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นของประธาน Fed และ ความผันผวนของตลาดหุ้นในแทบทุกภูมิภาค สัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 11,380 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ไทยที่อายุมากกว่า 1 ปีถึง 12,043 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติถือพันธบัตรรัฐบาลไทยสุทธิที่ 987,369 ล้านบาท คิดเป็น 7.91% ของมูลค่าตราสารหนี้ทั้งระบบ สัปดาห์นี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะเคลื่อนไหวตาม UST10Y ที่ทรงตัวในระดับต่ำจากความไม่แน่นอนเรื่องสงครามการค้าและความผันผวนในตลาดหุ้น</p>
	US Treasury 10Y (7/12/2018 @ 2.85 %)	-0.16% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.44% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักรลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-4.60 %	-1.52%	I-Develop M-VI	Neutral	<p>ตลาดสหรัฐรอผลประชุม Fed ว่าจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าหรือไม่ ในขณะที่โซนยุโรป ตลาดจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันที่ 13 ธันวาคม น่าจะมีการแถลงยุติ QE อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ นักลงทุนจับตาสถานการณ์ Brexit ล่าสุด นางเธเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษออกแถลงการณ์เลื่อนลงมติในรัฐสภาต่อร่างข้อตกลง Brexit ออกไปอย่างไม่มีการกำหนด</p> <p>ตัวเลขและดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น</p> <p>แนวโน้มราคาทองคำยังมีโอกาสทรงตัว ระหว่าง 1,225-1,260 เหรียญสหรัฐ ต่อออนซ์ โดยตลาดจับตาระดม FOMC เดือนธันวาคมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคมที่ สัปดาห์จาก Fed Fund Rate มีโอกาส 70% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันยังผันผวนในกรอบแคบ WTI บริเวณ 50+/- เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ภาพรวมกังวลอุปสงค์น้ำมันโลกจะกดดันราคาน้ำมัน โดยปัจจัยที่จับตามอง 1) ปริมาณส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน ปรับตัวลงในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 2) แคนาดาประกาศลดกำลังการผลิต 0.325 แสนบาร์เรลต่อวันจนกว่าสต็อกน้ำมันดิบคงคลังจะลดลง</p>
	Europe (STOXX50)	-3.61%	-12.71%			
	Japan (NIKKEI)	-3.01%	-4.77%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-1.34%	-15.29%	I-GOLD	Neutral	
	Gold	+2.36%	-4.11%	I-OIL	Neutral	
	Oil (WTI)	+3.30%	-12.93%			
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.94%	-4.40%	I-SMART	Neutral	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.85% สืบเนื่องจากท่าทีประธาน Fed ที่ปรับลดมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ประกอบกับถ้อยแถลงของประธาน Fed สาขา Dallas นายแคปแลนที่สะท้อนแนวโน้มการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อดูชะลอตัว นอกจากนี้ ตลาดกังวลความเสี่ยงโลกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากประเด็นความไม่แน่นอนด้าน Brexit และนโยบายการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินการลดปริมาณการผลิตน้ำมันกลุ่ม OPEC รวมทั้ง รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลง (yield) ทำให้ราคาของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูงปรับสูงขึ้น ช่วงสั้น สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับผลเชิงบวกรวมทั้งในตลาดเกิดใหม่ และกองทุนมีสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงจึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต</p> <p>ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มูลค่าปรับลดลงตามกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง จากความกังวลในความเสี่ยงตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบกับที่ผ่านมามีราคาแพง จึงทำให้ตลาดตราสารหนี้เอกชนสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูงมีความผันผวนมากขึ้น ในขณะที่ตราสารหนี้แปลงสภาพจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าปรับตัวขึ้นมากจากผลของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาวปรับตัวลงแรง ทั้งนี้ M-SMART INCOME จึงได้รับผลเชิงลบจากการลงทุนในกลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิ์และตราสารแปลงสภาพออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ตราสารดังกล่าวยังคงมีอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) จึงช่วยชดเชยการปรับลงของราคาตราสารหนี้ในตลาดได้บางส่วน</p>
	JPMorgan Emerging Bond	+0.92%	-5.62%			
	iBoxx High Yield Index	-0.12%	+0.57%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.81%	+0.00%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นเน้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นเน้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นเน้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นเน้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นเน้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอขายการกองทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน